



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก

หมู่ที่ ๗ บ้านพังตรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ บ้านพังตรี ตำบลระวะ อำเภอระโนด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ระวะ จ.สงขลา จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๔,๙๔๔,๕๐๐.๐๐บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๔๓,๐๐๐.๐๐บาท(สี่ล้านเก้าแสนสามพันบาทถ้วน)งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๔๔,๕๐๐.๐๐บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ** ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๒,๒๕๐.๐๐บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ” เชื้อถือ
๗. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗

/ ๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคล...

-๒-

๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ให้รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินในแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.๐๐บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ณ วันที่มาซื้อของ อนึ่ง สำหรับผู้ไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงให้ถือได้ว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่แล้ว ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดและขอขยายเวลาการทำงานต่อ "องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ" ไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอระโนด ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอระโนด ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ [www.rawa.go.th](http://www.rawa.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๕๕๕-๔๓๕๘ ถึง ๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



